



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร.๓๑๕๐

ที่ อว ๖๙.๒.๔/๔๑๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาการกำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นำเสนอ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายให้มหาวิทยาลัย จำนวน ๗,๐๐๐ บาท นั้น

เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทเหมาจ่ายในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไปแล้ว

มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เห็นควรให้กองคลัง ดำเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายของคณะ โดยจัดสรรเข้าส่วนกลาง มหาวิทยาลัยในอัตรา ๗,๐๐๐ บาทต่อราย เพื่อจัดสรรสมทบสำนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมมหาวิทยาลัย และรายการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายเงินรายได้ตามสัดส่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

(นางสาวนिर เรือนกุนา)

เลขานุการคณะกรรมการการเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑ ๕ ๒

วันที่ ๓๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีทุกคณะ-วิทยาลัย/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)/
ผู้อำนวยการกองคลัง/เลขานุการคณะทำงานพิจารณากำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมน
การศึกษาประเภทเหมาจ่าย

ตามที่คณะทำงานพิจารณากำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมนการศึกษาประเภท
เหมาจ่าย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมน
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพิจารณาจากรายรับ-รายจ่ายของคณะ ค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย รวมถึงเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมนการศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ประชุม
จึงมีข้อเสนอในการกำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมนการศึกษาประเภทเหมาจ่าย เพื่อเสนอ
คณะกรรมการการเงินพิจารณา ดังนี้

๑. ให้จัดสรรค่าธรรมเนียมนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยจำนวน ๗,๐๐๐ บาท และจัดสรร
ให้คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) หน่วยกิตละ ๑๓๐ บาท จากนั้นจำนวนเงินที่เหลือจัดสรร
ให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการต่อไป

๒. ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมนการศึกษาเหมาจ่ายให้แต่ละคณะเป็นผู้พิจารณากำหนด
อัตราดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงต้นทุน จุดคุ้มทุน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วน

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมนการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
ดังนี้

๑. เห็นชอบให้จัดสรรค่าธรรมเนียมนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยจำนวน ๗,๐๐๐ บาท และ
จัดสรรให้คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) หน่วยกิตละ ๑๓๐ บาท จากนั้นจำนวนเงินที่เหลือ
จัดสรรให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการต่อไป

๒. ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมนการศึกษาเหมาจ่ายให้แต่ละคณะเป็นผู้พิจารณากำหนด
อัตราดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงต้นทุน จุดคุ้มทุน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วน โดยให้
จัดส่งภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนประเภทเหมาจ่ายใน
ภาพรวมต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาให้เป็น
ระบบเดียวกันทุกหลักสูตร โดยอาจนำข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย

๒. ควรพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย

๓. ควรระบุที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยจำนวน ๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเมื่อจัดสรรให้ส่วนกลางในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว มหาวิทยาลัยนำเงินส่วนดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นอย่างไร เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความเพียงพอต่อความต้องการและมีความทันสมัยมากขึ้น เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการกำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่าย ตามที่เสนอ

๒. ให้คณะ-วิทยาลัย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย เสนอคณะกรรมการประจำคณะ-วิทยาลัย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๓. ให้คณะทำงานพิจารณากำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่าย รวบรวมอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย และจัดทำประกาศฯ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามแผนการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ